

ปีงบประมาณ 2553 นี้ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 ประกาศให้เป็น **“ปีแห่งการให้บริการวิชาการ”** ด้วยเล็งเห็นประเด็นปัญหาที่มีการกล่าวกันว่า เกษตรกรเข้าไม่ถึงบริการทางวิชาการของหน่วยงานภาครัฐ นักวิจัยผลิตผลงานที่ตี้ออกมามากมาย แต่สุดท้ายก็พากันเก็บเข้าลิ้นชัก และเป็นที่น่ายินดีว่าในการประชุมวิชาการประจำปี 2553 ของกรมวิชาการเกษตร ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2553 นั้น สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 ได้รับการตัดสินว่าเป็นหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นประเภทงานบริการวิชาการจากการนำเสนอผลงานเรื่อง **“การให้บริการวิชาการเกษตรต่อเนื่อง”** ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งในความภาคภูมิใจของเราทุกคน



นอกจากสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จะได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลดีเด่นประเภทงานบริการวิชาการ แล้ว เรายังได้รับรางวัลดีเด่นประเภทงานพัฒนางานวิจัย ซึ่งนับเป็นรางวัลดีเด่นที่ได้รับต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 3 แล้ว เรื่องที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผลงานวิจัยดีเด่น คือ เรื่อง **“การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลองกองให้มีคุณภาพในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง”** ก็ขอแสดงความยินดีต่อผู้ทำงานวิจัยและผู้ร่วมงานการให้บริการทางวิชาการทุกท่าน ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติครั้งนี้

วารสารเกษตรชายแดนใต้ฉบับชาวบ้านฉบับที่ 8 ฉบับนี้สำหรับพี่น้องเกษตรกรแล้ว เรื่องราวที่น่าเสนออาจจะหนักไปทางวิชาการมากไปนิดหนึ่งก็ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ครับ นอกจากนี้ยังมีเรื่องต่างๆ กับฉบับอื่นๆ ที่ผ่านมาย่างในบางเรื่อง แต่ก็เพื่อความก้าวหน้าหรือเป็นการนำเสนอมุมมองที่แตกต่างเพิ่มเติมออกไปครับ ในปี 2554 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จะพยายามผลักดันพันธุ์พืชพันธุ์แนะนำใหม่ๆ ออกมา 3-4 พันธุ์ โดยอาจจะเป็นข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์ แนะนำพันธุ์ใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรในภาคใต้ โดยเฉพาะ ราคาจำหน่ายก็อยู่ที่เพียงกิโลกรัมละ 200-250 บาทเท่านั้น ในขณะที่เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมของเอกชนจำหน่ายกันกิโลกรัมละ 750-850 บาท ก็จะเป็นการช่วยลดต้นทุนการผลิตได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ เรายังคาดหวังจะออกพันธุ์ถั่วหรั่งพันธุ์อายุสั้น อายุเก็บเกี่ยวเพียง 85 วัน ในขณะที่พันธุ์เดิมมีอายุเก็บเกี่ยว 120-150 วัน และอาจจะมีการออกอาหารสัตว์พันธุ์แนะนำออกมาด้วยอีก 1 สายพันธุ์

ไพโรจน์ สุวรรณจินดา

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8